

# Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Nhiều năm qua, nhờ hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo (BCD) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), thành phố Thái Bình luôn là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng máu tiếp nhận. Qua đó góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, thu hút được nhiều người dân tham gia HMTN.



Thành phố Thái Bình luôn vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện từ 15 - 24%.

Có mặt tại ngày hội hiến máu do BCD vận động HMTN thành phố tổ chức dịp cuối năm, chúng tôi chứng kiến đông đảo các tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia. Bên cạnh đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, giáo viên các trường học, các xã, phường còn có nhiều người dân đến từ nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Trong số đó có những người đã tình nguyện hiến máu trên 20 lần. Vừa hoàn thành việc lấy máu, anh Nguyễn Thành Công, xã Vũ Chính - người có gần 20 lần hiến máu chia sẻ: Nhiều lần tham gia hiến máu nhưng tôi thấy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà trong lòng cảm thấy phần khởi vì đã góp phần nhỏ bé làm việc có ích cho xã hội. Hiện cả hai vợ chồng tôi thường xuyên tham gia hiến máu.

HMTN thành phố Thái Bình. Những tấm lòng cao đẹp đã làm cho phong trào HMTN ngày càng phát triển, lan sâu tỏa rộng trong cộng đồng.  
Bà Hoàng Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Phó Trưởng BCD vận động HMTN thành phố cho biết: Hàng năm, BCD vận động HMTN thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN. Để có nguồn máu ổn định theo kế hoạch được giao và nhân rộng phong trào trong các tầng lớp nhân dân, BCD giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, xã, phường để triển khai thực hiện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCD các cấp, chủ trọng công tác phối hợp tổ chức các đợt hiến máu bảo đảm an toàn; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người hiến máu và người vận động hiến máu. Nhờ đó mà trong đợt tổng kết công tác chỉ đạo vận động HMTN 5 năm (2015 - 2019), số đơn vị máu thu

được từ người dân tham gia HMTN luôn tăng cao mỗi năm. Cụ thể, năm 2015 thành phố hiến được 325 đơn vị máu, năm 2016 hiến được 398 đơn vị máu, đến năm 2019 tăng lên trên 500 đơn vị máu. Mỗi năm thành phố tổ chức 2 đợt HMTN, từ năm 2016 đến nay tổ chức 3 - 4 đợt, mỗi đợt thu hút hàng trăm người là tình nguyện viên của công đoàn khối dân chính đảng, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục và tình nguyện viên của 19 phường, xã trên địa bàn thành phố tham gia... Ngoài ra, thành phố còn thành lập câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" duy trì nhiều năm qua. Các thành viên trong câu lạc bộ sẵn sàng cho máu với các ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mỗi thành viên câu lạc bộ còn là một tuyên truyền viên tích cực vận động người dân tham gia HMTN. Với những việc làm đó, thành phố luôn vượt chỉ tiêu giao từ 15 - 24%; số lượng người đăng ký và hiến máu với dung lượng 350ml tăng từ 15 - 18%. Chất lượng máu

bảo đảm đạt 98,4% đủ điều kiện truyền máu. Qua phong trào HMTN đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia HMTN nhiều lần với số lượng máu lớn, được tuyên dương, khen thưởng. 5 năm qua, thành phố có 12 tập thể, 3 gia đình, 19 cá nhân tiêu biểu được tỉnh, thành phố khen thưởng; 28 người tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên, trong đó 13 người hiến máu từ 10 lần trở lên, 4 người hiến máu từ 15 - 20 lần, 1 người hiến máu 25 lần.  
Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống", phong trào HMTN luôn thổi thức trong lòng mỗi người dân thành phố, trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần mang lại sự sống cho hàng triệu người bệnh đồng thời giúp ngành Y tế giảm bớt khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị.  
Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn của việc HMTN, những năm qua, hoạt động HMTN trên địa bàn huyện Thái Thụy

đã được triển khai có hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với nhiều cách làm sáng tạo, 6 năm liên tục (2014 - 2019), huyện Thái Thụy là địa phương dẫn đầu tỉnh về phong trào HMTN.  
Xã Thái Giang là một trong những địa phương luôn đi đầu trong phong trào HMTN của huyện Thái Thụy. Xã có 9 thôn với 1.900 hộ, 6.500 nhân khẩu. Mặc dù là xã thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn song mỗi khi có đợt HMTN thì bà con luôn hưởng ứng nhiệt tình. Nếu như các năm trước, toàn xã chỉ có từ 3 - 5 người HMTN thì những năm gần đây số lượng người tham gia hiến máu tăng rõ rệt, từ 50 - 60 người/năm. Riêng năm 2019, xã có 72 người tham gia các đợt HMTN do huyện tổ chức. Đối tượng tham gia đa dạng, không chỉ cán bộ, đảng viên, thanh niên mà còn có đông đảo giáo viên, tiểu thương, nông dân, thậm chí những người làm ăn xa cũng về tham gia HMTN... Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND, Trưởng BCD vận động HMTN xã cho biết: Có được chuyển biến tích cực trong phong trào HMTN là do xã đã chủ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích và ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, lấy sự gương mẫu đi đầu của các đồng chí lãnh đạo xã để vận động người dân. Mỗi đợt HMTN, xã đều có xe đưa đón người tham gia hiến máu, treo băng rôn, khẩu hiệu để phong trào ngày càng có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.  
Năm 2019 là năm thứ 6 liên tiếp huyện Thái Thụy dẫn đầu tỉnh về phong trào

HMTN. Trong năm, huyện đã tổ chức được 4 đợt hiến máu, thu được 1.176 đơn vị máu, đạt gần 150% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao; 44/48 hội chữ thập đỏ xã, thị trấn có người tham gia hiến máu, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, đoàn thanh niên các xã, thị trấn có 157 người, hội nông dân các xã, thị trấn có 90 người, hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn có 89 người... 100% cán bộ, giáo viên các nhà trường đủ điều kiện sức khỏe đều tham gia HMTN. Phong trào HMTN ở nhiều địa phương, đơn vị ngày càng phát triển, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân dân.  
Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Thái Thụy cho biết: Sự quan tâm, chỉ đạo, vào cuộc của Huyện ủy, UBND huyện không chỉ nằm trên giấy mà các đồng chí lãnh đạo huyện còn trực tiếp tham gia HMTN với phương châm "1000 khẩu hiệu hay không bằng 1 việc làm tốt". Đồng chí nào còn sức khỏe thì còn tham gia HMTN. Thận trọng, có đồng chí là

lãnh đạo huyện đã nghĩ hưu cũng đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, vào các đợt HMTN của các năm, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cặp vợ chồng và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN nhằm tri ân những người hiến máu, qua đó khích lệ định phong trào hiến máu luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm. Mỗi khi khai mạc ngày hội HMTN, các đồng chí lãnh đạo huyện đều tham dự để động viên phong trào. Ngoài ra, UBND huyện còn bố trí nguồn ngân sách, chi 100 triệu đồng/năm để Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện thực hiện công tác HMTN.  
Để phong trào HMTN có sức lan tỏa, với vai trò là nòng cốt trong việc thực hiện và phát triển phong trào, ngay từ đầu năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức. Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến 100% cơ sở hội. Nhờ tuyên truyền

sâu rộng nên nhiều người dân hết lòng với phong trào HMTN. Qua đó, phong trào HMTN trên địa bàn ngày càng lan tỏa, số lượng đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước, góp phần cung cấp lượng máu cho công tác cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện. Ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Nhằm tạo thuận lợi cho những người tham gia hiến máu, chúng tôi tổ chức HMTN thành nhiều đợt, bố trí không gian tốt, tránh tình trạng người đến hiến máu phải chờ đợi lâu. Hệ thống sơ cấp cứu được chuẩn bị đầy đủ, cán bộ các bệnh viện và trung tâm y tế được tăng cường để hỗ trợ ngày hội hiến máu, bảo đảm an toàn, vệ sinh. Chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn cũng được cụ thể ngay từ đầu năm, không có chuyện "dành trống ghi tên". Sự vào cuộc, gương mẫu đi đầu của những người đứng đầu các cấp sẽ là minh chứng thuyết phục nhất, hiệu quả nhất để phong trào HMTN nổi riêng, hoạt động nhân đạo của huyện nội chung ngày càng phát triển.

**MINH NGUYỆT - THU HOÀI**



Đông đảo cán bộ và người dân huyện Thái Thụy tham gia hiến máu tình nguyện.

# Kết quả bước đầu đột ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời gian ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/2/2020.

Trong đợt ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tập trung xử lý các hành vi người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; xử lý xe tải chở 3, 4 bánh, xe xích lô gắn máy hoạt động trên các tuyến, địa bàn; người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá số người, đi không đúng phần đường, làn đường... Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, đăng kiểm hết thời hạn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định...  
Thiếu tá Phạm Văn Thúc, Đội phó Thủy đội sông Hồng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thủy đội sông Hồng đã triển khai tổng kiểm tra



Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại khu vực ngã ba Tranh Nôn, xã Đông Đông (Đông Hưng).

tất cả các bến đò, bến phà chở khách ngang sông trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn quản lý. Đối với chủ bến đò, bến phà, đã tập trung kiểm tra các thủ tục, giấy tờ theo quy định. Đối với phương tiện phải có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền tới chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện không được chở quá số người quy định, không được chở khách khi thời tiết xấu, không chở khách vào ban đêm. Ngoài ra còn nhắc

nhờ người dân thực hiện nghiêm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, trong đó phải mặc áo phao, đeo hoặc cầm dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy.  
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, sau 2 tuần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, đến ngày 26/12, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 304 trường hợp vi phạm, trong đó có 179 xe ô tô, 66 xe mô tô, 59 phương tiện thủy; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 713 triệu đồng. Các lỗi vi phạm

chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn, dùng, đồ sai quy định, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, chở hàng vượt quá tải trọng, đón trả khách sai quy định, kiểm định phương tiện hết hạn; chở quá vạch dấu mốc nước của phương tiện, bố trí không đủ định biển truyền viên, không có sổ danh bạ thuyền viên, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, vận chuyển cát trái phép...  
Cùng với việc bảo đảm trật tự ATGT, công tác tấn công, trấn áp tội phạm cũng được áp lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao

thông, Công an tỉnh triển khai quyết liệt. Điển hình, vào hồi 14 giờ ngày 24/12, tại km44+200 quốc lộ 39, tổ công tác thuộc Tram Cảnh sát giao thông Triệu Dương đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 17C-097.28 do anh Nguyễn Đình Biêng, sinh năm 1985, ở xã Đông Long (Tiền Hải) điều khiển, trên xe có 600 đôi giày người lớn, 38 bao hạt nhựa, 24 thùng phụ tùng xe máy không có nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng. Ngay sau khi kiểm tra, phát hiện, tổ công tác đã bàn giao phương tiện, hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) xác minh để xử lý theo quy định.  
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra, bắt giữ các phương tiện, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác và phòng ngừa các loại tội phạm, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

**HẢI DƯƠNG**

### Vận động trên 10,3 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.  
Hiện nay, toàn tỉnh có 23.194 hội viên nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt tại 252 chi hội cơ sở. Năm 2019, các cấp hội đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa, vận động được trên 10,3 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; tặng 16.438 suất quà, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 21 nhà tình nghĩa. Trong năm, đã có 1.802 hội viên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, 452 người được phục hồi chức năng tại cộng đồng. Đặc biệt, đã có 169 người được tẩy độc để cải thiện, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương. Các hội viên đã đóng góp trên 9.500 ngày công và gần 1,5 tỷ đồng; hiến trên 25.000m<sup>2</sup> đất để xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.  
Năm 2020, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác theo dõi và nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua vi nạn nhân chất độc da cam bằng việc huy động các nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tẩy độc và Trung tâm dạy nghề cho nạn nhân và con em nạn nhân chất độc da cam/Đioxin.

**THU TRANG**

### ĐÔNG HƯNG: 39 xú, họ đạo đạt danh hiệu "4 gương mẫu"

Năm 2019, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Đông Hưng đã phát huy tinh thần đoàn kết, kính Chúa yêu nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu".  
Các linh mục, các trùm trưởng họ giáo tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; lương -

giáo đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp sức xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.  
Qua bình xét, năm 2019, toàn huyện có 39 xú, họ đạo đạt danh hiệu "4 gương mẫu".  
**THU HIỀN**

### Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam

Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.  
Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đóng trên địa bàn thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 với 1.000 công nhân, chuyên sản xuất giày da. Từ khi đi vào hoạt động, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, mức lương của người lao động Công ty đạt từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã trao quyết định thành lập Công đoàn Công ty với 700 đoàn viên, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã trao 45 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.  
Việc thành lập Công đoàn Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.  
**NGUYỄN CƯỜNG**